

การสัมมนาทางวิชาการหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรม และปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสำนักงาน ก.พ.



ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงาน ก.พ. ได้จัดการสัมมนาทางวิชาการหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรม และปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงาน ก.พ. ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารสำนักงาน ก.พ. ระหว่างเวลา 08.30 น. - 12.30 น.

โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยตำรวจโทหญิง สุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์ รองเลขาธิการ ก.พ. หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา พร้อมทั้งได้ถ่ายทอดนโยบาย No Gift Policy ของเลขาธิการ ก.พ. ได้แก่

- 1) ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และ
- 2) ประกาศสำนักงานก.พ. เรื่อง เจตนาบรรณาการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยการสัมมนา ได้มีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy”” โดย นางสาวปิยนุช จันทน์สุคนธ์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิชาการและพัฒนานวัตกรรมด้านการป้องกันกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. และการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน” โดย นางธีรานันท์ โทศลยุทธสาร นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.

ซึ่งการสัมมนา จะส่งผลให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประพฤติปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. 2562 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรม และปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต่อไป

